



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง

ตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริตในหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยงาน จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ให้ปฏิบัติดังนี้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ ของ สสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื่อเพลิง และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนว เดียวกัน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของ สสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ สสอ. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วย ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื่อเพลิง และทำการเบิกกว่าความเป็นจริง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๒	<p>การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p> <p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร</p> <p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>
๓	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



( นายสมชาย ภูมิรัชธรรม )  
 สาธารณสุขอำเภอโนนสูง